



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ขี้นบัญชีอันตราย  
ร้ายแรง-ลำดับ14**  
ไทยหวั่นซ้ารอยเกาหลีได้ที่พบผู้ป่วย  
โรคโควิด-19 แบบพุ่งพรวด วันเดียวกว่า  
200 ราย ล่าสุด คกก. ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**จัด 4รพ.ใหญ่ ☆ ต่อจากหน้า 1**

โรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์ให้ "ไวรัสโคโรนา 2019" ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายโรคที่ 14 หวังเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาด ให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการแยกกัก กักกันหรือควบคุมไว้สังเกตในสถานที่ที่กำหนด หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษถึงติดคุกแต่ยังไม่ประกาศไทยเข้าภาวะระบาดระลอก 3 ด้าน "กรมการแพทย์" เตรียมไว้ก่อน กำหนด 4 รพ.ใหญ่ รับมือหากมีการระบาดวงกว้างใน กทม. ด้านธุรกิจการบินโอด ผู้โดยสารหดเตรียมรัดเข็มขัด-ขอรัฐบาลช่วย

ทั่วโลกยังขังตัวอยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่มีต้นตอมาจากประเทศจีน และขณะนี้เชื้อระบาดไปในอีก 28 ประเทศทั่วโลก โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) แถลงว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 281 คนเท่ากับมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นรวมเป็น 838 คน ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 7 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและกลุ่มนิคมจีนชอนจินในเมืองแทกู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและมีรายงานทหารประมาณ 7,700 นายถูกกักกันโรคหลังพบทหารติดไวรัสสมรณะ 8 นาย

ขณะที่สายการบินหลายแห่ง, รวมทั้งโคเรียน แอร์ ประกาศระงับเที่ยวบินเข้าแทกูจนถึงวันที่ 27 มี.ค.นี้ ส่วนสายการบินแอมบู แอร์เวย์ส ของเวียดนาม ประกาศระงับเที่ยวบินเข้าเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.นี้เป็นต้นไป รวมถึงอาจขยับแผนเปิดเส้นทางบินใหม่กรุงฮานอย-สนามบินอินชอน ในกรุงโซลในเดือน มิ.ย.นี้ด้วย

ขณะที่สำนักข่าวอนฮัพของเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีเหนือกักกันชาวต่างชาติ 380 คนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัสสมรณะ ผู้ถูกกักกันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในกรุงเปียงยาง ทั้งนี้ เกาหลีเหนือยังไม่เคยยืนยันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ทั้งที่มีพรมแดนติดกับจีน จนหลายฝ่ายกังวลว่า เกาหลีเหนือที่ถูกนานาชาติคิดว่าตรึงขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์เพื่อตรวจและรักษา จะยิ่งทำให้เกิดการระบาดของเชื้อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกนั้นพบว่าอิตาลีที่มีผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุดในยุโรปอยู่ที่ 150 คน พบผู้เสียชีวิตรายที่ 4 เป็นชายวัย 84 ปี ในภูมิภาคลอมบาร์ดี ทางตอนเหนือของประเทศ เจ้าหน้าที่ที่สังกัด 11 เมืองเล็กในลอมบาร์ดีและอีกภูมิภาคคือเวเนโต เป็นเวลา 2 สัปดาห์ที่ พลเมือง 50,000 คน ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษหากต้องการออกนอกพื้นที่ ส่งให้ธุรกิจห้างร้าน โรงเรียนและการแข่งขันกีฬาต้องระงับกิจกรรมทุกอย่างไปด้วย ขณะที่อิหร่าน

พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสมรณะอีก 4 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มเป็น 12 คน ผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วอยู่ที่ 61 คน แหล่งระบาดส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ "กอม" และพบแพร่ระบาดในอีก 4 เมืองใหญ่ รวมทั้งกรุงเตหะราน แต่รัฐบาลอิหร่านยังยืนยันจัดการปัญหาการระบาดของไวรัสอย่างโปร่งใสขณะที่อิฟกานิสถานยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นคนแรก อยู่ที่จังหวัดเฮรัต ทางตะวันตก และเพิ่งเดินทางกลับจากอิหร่าน เช่นเดียวกับคูเวต พบผู้ติดเชื้อ 3 คนแรกและบาทเรนพบผู้ติดเชื้อคนแรก โดยผู้ติดเชื้อจากใน 2 ประเทศดังกล่าวเพิ่งเดินทางเข้าอิหร่าน

ส่วนที่จีนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงยอดผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต ณ วันที่ 23 ก.พ. มีจำนวน 150 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 409 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 2,592 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 77,150 คน ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีกว่า 1,400 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 32 คน รวมถึงในอิหร่าน 12 คนซึ่งถือว่า มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสสมรณะมากที่สุดนอกแผ่นดินจีน

ขณะที่สถานการณ์ในไทย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันขณะนี้ไทยมีผู้ป่วย 35 ราย



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

กลับบ้านได้แล้ว 21 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 14 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนักทั้ง 2 รายที่รักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร อาการทรงตัว โดยตั้งแต่ วันที่ 8 ม.ค.-22 ก.พ.2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังสะสม 1,453 ราย คัดกรองจากสนามบิน 68 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 1,385 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,21 ราย ส่วนใหญ่เป็นใช้หลักใหญ่ตามฤดูกาล หรือยืนยันยังไม่มีการพิจารณาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะระบาดของไวรัสโคโรนา ในระยะที่ 3 คือมีการติดเชื่อกันเองภายในประเทศแบบเกาะลี้ได้ ที่พบการแพร่เชื่อกันเองภายในประเทศ ส่วนกรณีผู้ป่วยเฝ้าระวังชายชาวจีนที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดนั้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติจากโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม ขณะที่ทุกด่านทั้งบก เรือ อากาศ ด้านธรรมชาติยังคงเข้มงวดการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ น.พ.ณรงค์กล่าวเสริมว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิม ต้องย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นได้แก่ 1.การคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในออกจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ 2.ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังผู้ป่วยให้เร็ว และกว้างมีการฝึกซ้อม รพ.ทุกสังกัดเตรียมรับมือสถานการณ์ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้เตรียมสถานที่บุคลากร และเครื่องมือที่พร้อมปฏิบัติงานภายใน 48 ชั่วโมงหากพบสถานการณ์ระดับ 3 โดยมาตรการอยู่ที่ว่าจะเจอผู้ป่วยมากแค่ไหน เบื้องต้นเตรียมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ คือ รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก), และสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรองรับถ้ามีเคสเพิ่ม 30-40 ราย ส่วน รพ.สังกัด กทม.และโรงเรียนแพทย์จะเตรียมการในระยะต่อไป

จากนั้นเวลา 16.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่กระทรวงสาธารณสุขว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ประกาศให้ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆ นี้ โดยคนทำงานทุกคนยังใช้นโยบายการรับมือสถานการณ์นี้เชิงบวก 1 คือหากสถานการณ์อยู่ในระยะที่ 2 แล้วก็จะใช้มาตรการป้องกันระดับ 3 เพื่อให้มั่นใจว่าเราอยู่หน้าสถานการณ์ไม่ใช่วิ่งไล่ตาม ดังนั้นการประกาศให้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่แต่เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคนี้เพิ่มมากขึ้น การประกาศนี้เน้นการควบคุมป้องกันโรคมกกว่าจะมุ่งเอาผิดตามกฎหมาย พร้อมแนะนำหากไม่จำเป็นอย่าเดินทางไปประเทศเสี่ยง ถ้าไปก็ขอให้ระมัดระวัง ส่วนคนในประเทศก็กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงถ้าจะมีการชุมนุมในช่วงนี้ ขอดูแลสุขภาพป้องกันโรคด้วย หากดูแลแล้วเข้าไปในที่แออัดและคาดว่ามีความเสี่ยงป่วย มีอาการ ขอให้แนะนำให้เลื่อนถ้ายังจะชุมนุมต้องดูตามสถานการณ์ อาจจะขอให้มีการชุมนุม เป็นต้น

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การยกระดับไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย จะมีประโยชน์ในการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือระบาดในพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นจะมีอำนาจดำเนินการเพื่อความปลอดภัย โดยการแยกกักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตในสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ ตามมาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**จัด 4 รพ.ใหญ่ ☆ ต่อจากหน้า 14**

สำหรับโรคติดต่ออันตราย ๑๘ โรคที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ๑.กาฬโรค ๒.ไข้ทรพิษ ๓.ไข้เลือดออกโครมียันคองโก ๔.ไข้เวสต์ไนล์ ๕.ไข้เหลือง ๖.โรคไข้ลาซา ๗.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ๘.โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาไวรัส ๙.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ๑๐.โรคติดเชื้อไวรัสเอนคราบา ๑๑.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส ๑๒.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคมอร์ส และ ๑๓. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง

สำหรับการเฝ้าระวังจากหน่วยงานอื่นๆ วันเดียวกัน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือด่วนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ขอความร่วมมือบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด หลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย และเวียดนาม เมื่อถึงไทยแล้วต้องไปเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคที่โรงพยาบาลทันที หากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งหยุดงานและเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ต้องเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือนคนไทยในนครแทกู และเมืองชองโด รวมทั้งคนที่มีถิ่นฐานที่อยู่พื้นที่เคยเดินทางไปนครแทกูเมื่อเร็วๆ นี้ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นที่คลินิกที่รัฐบาลกำหนด หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่เบอร์ +821067 4700 95 หรือทางอีเมล rteconsular@gmail.com

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กลาโหม กล่าวว่าการระบาดของไวรัสส่งผลกระทบต่อผลไม่ไทยโดยเฉพาะทุเรียนที่จีนยังไม่อนุญาตให้มาเข้าผลไม่ว่า รัฐบาลต้องเจรจาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจีนต่อไปว่าจะต้องทำอะไร หรือมีมาตรการอย่างไร โดยเฉพาะลดแรกหากเสียหยาจะอย่างไร และลด 2 ทำอย่างไรจะให้สามารถส่งทุเรียนออกไปได้ต้นสั่งให้ทุกกระทรวงรวบรวมมาตรการแล้ว เพื่อให้มาตรการที่ออกมาตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินมากพอสมควร โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานราก

ด้านนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรมการค้าภายในที่ผลักดันส่งออกนอกประเทศ จำนวน 100,000 ชิ้น ได้ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพว่า กรมศุลกากรได้มอบหน้ากากอนามัยให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการสายการบินในไทยทั้งกลุ่มบริษัทไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก เนื่องจากผู้โดยสารลดลงต่อเนื่องและเตรียมออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อประคองธุรกิจ รวมถึงจะเข้ายื่นหนังสือต่อ ร.ว.คมนาคม ให้ออกมาตรการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าธรรมเนียมทางการบิน เป็นต้น



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๓

## สาขาศึกษาแมลงสาบ รพ.

นพ. นิสิต ศรีสมบุรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่คนไข้รายหนึ่งเข้ามารักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการ และพบแมลงสาบไต่อยู่บนเตียงคนไข้ในขณะที่นอนรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง พร้อมกับได้ถ่ายคลิปโพสต์ลงสังคมออนไลน์ จนทำให้โรงพยาบาลถูกวิจารณ์ถึงความไม่สะอาด จากเหตุการณ์ดังกล่าว รพ.ไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีมาตรการการดูแลความสะอาด สุขอนามัยของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด ปกติแล้วทางรพ.ได้ประสานกับบริษัทภายนอกเพื่อเข้ามาดูแล ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะของโรค ซึ่งทางบริษัทจะเข้ามาทุก 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม รพ.สมุทรปราการมีข้อจำกัดในการดำเนินการจัดการกับแมลงสาบเนื่องจากเราไม่ต้องการใช้สารเคมีที่รุนแรงบ่อยๆ เพราะจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวภายในอาคาร ให้บริษัทภายนอกมาดูแลกำจัดเป็นระยะๆ นอกจากนี้ มีการเรียกประชุมบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหามาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาดังกล่าว เช่น ดูแลรักษาความสะอาดเศษอาหารโดยรอบ ห้ามญาติผู้ป่วยนำอาหารเข้ามาทานในหอผู้ป่วย และเข้มงวดมาตรการต่างๆ ที่วางไว้โดยเฉพาะเรื่องขยะและอาหารของผู้ป่วย ต้องขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยินดีที่จะแก้ปัญหา รับฟังทุกข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐

## เมืองกรุงเก่าเตรียมพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.นุชนาด ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการเตรียมความพร้อมกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น.ส.นุชนาด กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลก โดยมีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันเกือบทุกภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาด และวางมาตรการการเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมได้ภาวะฉุกเฉิน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และดำเนินงานกิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในจังหวัด และไม่ให้

ผู้ป่วยเสียชีวิต ขณะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 7 ราย คนไทย 5 ราย คนจีน 2 ราย ซึ่งทุกรายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว

ทั้งนี้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรค : Novel Coronavirus 2019 เชื่อว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมผสมกันระหว่างค้างคาวป่ากับงูเห่า ระยะฟักตัว : 2-7 วัน อาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก การติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ทางละอองน้ำมูก น้ำลาย จากการไอหรือจาม แต่ในปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือช่วยลดและหาได้ยาก ในที่ประชุมจึงมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ประชาชน โดยใช้งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ผวาตายพุ่ง 2,592 ศพ

มตียกโควิด-19 เป็น  
โรคติดต่ออันตราย  
สั่งกักได้-ฝ่าฝืน'คุก'

มติเอกฉันท์ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้อำนาจกระทรวงสาธารณสุข สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 "อนุทิน" ♦ อ่านต่อหน้า 11

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## พวาตาย □ ต่อจากหน้า 1

ปิดเอาไว้ไม่อยู่ แฉเพิ่มความสามารถควบคุมการระบาดมากขึ้น ซึ่งมีอำนาจสั่งกักตัว-ไม่ให้เดินทางได้ ผ่าฝืนลูกสูงสุด 1 ปี ปรับ 1 แสน ด้าน “บิ๊กตุ๋” เตือน สังสอณผู้ป่วยจีนลอบเข้าไทยมา รักษาตัวที่ รพ.แม่สอด แม่ผลตรวจเป็นลบ ลั่น โครเอเชียลงโทษหมด จีนสั่งเวกแล้ว 2,592 ศพ ดิดเชื่อ 7.7 หมื่นคน เกาหลีตีตยเพิ่มเป็น 8 คน ต้องปิด รพ.ชั่วคราว แคมดิดเชื่อฟงเกิน 800 คนวนออกกลางลางอีก 4 ชาติ ขณะทีอิตาลี ดายแล้ว 4 ต้องปิดนับสิบเมือง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่าคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงาน สถานการณ์เชื้อไวรัส “โคโรนา-19” ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62-วันที่ 23 ก.พ. 63 ว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 150 ศพ มาอยู่อย่างน้อย 2,592 ศพ ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 409 คน รวมสะสมเป็น อย่างน้อย 77,150 คน ในจำนวนนี้อาการวิกฤติ 9,915 คน และรักษาหายดีแล้ว 24,734 คน ทั้งนี้ มณฑลยูนนาน และ กุ้ยโจว แจ้งลดระดับการเตือนภัยจากระดับ 1 หรือขั้นสูงสุด ลงมาอยู่ที่

ระดับ 3 ส่วนมณฑลกว่างตง และ ซานซี แจ้งลดจากระดับ 1 ลงมาอยู่ระดับ 2

สำหรับสถานการณ์ในเกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) ยืนยันมีผู้เสียชีวิต 8 ศพ ในจำนวนนี้มีถึง 6 คน ที่รักษาตัวอยู่ใน รพ.แดนมัม เมืองช็องโด ทำให้ต้องสั่งปิด รพ.ชั่วคราว พร้อมทั้งกักบริเวณบุคลากรการแพทย์ และผู้ป่วยทุกคนที่รักษาตัวอยู่ ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 833 คน โดย 60% มีความเชื่อมโยงกับหญิงอายุ 61 ปี ที่ติดเชื อแล้วไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ของลัทธิชินซอนจิ ในเมืองแทกู 4 ครั้ง ทางเคซีดีซี ได้สั่งกักบริเวณสมาชิกของโบสถ์ดังกล่าวแล้วเกือบ 1 หมื่นคน ขณะที่ ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน สั่งยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขในประเทศเป็นสีแดง หรือขั้นสูงสุด เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเมื่อปี 2552

ด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ โดยคนที่ 4 เป็นชายอายุ 84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่แคว้นลอมบาร์เดีย ส่วนผู้ป่วยเพิ่มเป็นอย่างน้อย 193 คน รักษาหายแล้ว 2 คน ทำให้ 10 เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย และอีก 1 เมือง ในแคว้นเวเนโต อยู่ภายใต้มาตรการปิดเมือง ขณะที่เทศบาลหลายเมือง สั่งงดกิจกรรมรวมตัวกลางแจ้ง ร้านอาหาร และสถานที่บริการหลายแห่งระงับให้บริการชั่วคราว ขณะที่ รัฐบาลอิหร่าน รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 12 ศพ ดิดเชื่อเพิ่มเป็น 43 คน และยังพบผู้ติดเชื้อในอิรัก บาห์เรน คูเวต และอัฟกานิสถาน เพิ่มเดิมอีกด้วย

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.รุ่งเรือง กิจผาคติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ในไทยว่า จำนวนผู้ป่วยสะสมเท่าเดิมที่ 35 ราย รักษาหายแล้ว 21 ราย ยังรักษาตัวใน รพ. 14 ราย ไม่มีไข้แล้ว ผลผลตรวจเป็นลบ ก็ออกจาก รพ.ได้ ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก ทั้งรายที่ใส่เครื่องช่วยพุงการทำงานของปอด กับ รายที่มีวันโรคร่วมด้วยนั้น คอบสนองต่อการรักษาดี หายใจได้ดีขึ้น ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 แลยืนยันว่า ไม่มี การพิจารณาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดของระยะที่ 3

นพ.รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยจากจีน ที่มีข่าวว่าเข้ามารักษาตัวใน รพ.แม่สอด นั้น ผลการตรวจแล็บ 2 แห่งออกมาเป็นลบ ส่วนเรื่องที่คนไทยกลุ่มหนึ่งรับจ้างพาเดินทางมาทางเรือ และเข้าท่าของทางธรรมชาติ จะ

ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อระบบเฝ้าระวังโรคหรือไม่นั้น ต้องทำให้เข้มข้น ดึขึ้น สิ่งสำคัญคือการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งนี้หากคนถูกพาเข้ามานั้นคิดเชือจริง คนพาเข้ามาก็เสี่ยงสูงมาก ที่ต้องถูกกักตมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้ประสานไปทางมหาชาติไทย ปกครอง พยายามปิดพรมแดนธรรมชาติ

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ไทยต้องเฝ้าระวังทั้งคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวังคนในประเทศ เพราะมีผู้ป่วยต่างชาติ 25 คน เข้ามาอยู่ในไทย 1 เดือนกว่า อาจแพร่เชื้อไปยังคนไทยด้วยกันก็ได้ จึงต้องค้นหาให้เจอ ส่วนด่านพรมแดนจะมีบุคลากรของ สธ. ร่วมมือกับศุลกากร เฝ้าระวังคนด่าน ขณะที นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ฝึกซ้อมทุก รพ.สังกัด ในสังกัดให้พร้อมปฏิบัติงานภายใน 48 ชม. หากพบการระบาดระดับ 3 โดยเตรียม รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ 4 แห่งคือ รพ.ราชวิถี รพ.พระนคร รพ.เด็ก และสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ 30-40 คน รพ.สังกัด กทม. และโรงเรียนแพทย์ จะเตรียมการในระยะต่อไป

ต่อมาเวลา 14.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ วาระการพิจารณาออกประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ประกาศโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 และจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ต่อไป โดยนายอนุทิน ระบุว่า การประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ใช่ให้เอาไม่อยู่ แต่เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมโรค ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงเรื่องหยดงาน และทำงานในพื้นที่เฉพาะได้ รวมถึงนำเข้ายี่ห้อที่มีรายงานว่าสามารถรักษาโรคได้ แม้ยังไม่ขึ้นทะเบียน ขอแนะนำว่า การชุมนุม การประชุมที่มีคนแออัด ขอให้หลีกเลี่ยง มีหลายที่เลื่อน-ยกเลิกไปแล้ว

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประกาศนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจ มีเครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรคให้ของสถานการณ์ระดับ 2 ไปให้มากที่สุด โดยหากเจ้าหน้าที่สงสัยใคร่อยู่ในสถานที่ใดแล้วเจ้าตัวละเลย สามารถเอาผิดตามกฎหมายนี้ได้ หรือเจ้าพนักงาน สั่งไม่ให้เดินทางไปที่ไหนก็ได้ ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่หน้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รพ.วทท.บอกกล่าวถึงกรณีสื่อข่าวจีนจังกงไทยพาลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติเพื่อมารักษาใน รพ.ชายแดนไทยว่า ได้สั่ง ผวจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว หากใครเกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ไทยมีนโยบายที่รัดกุมตรวจสอบคัดกรองการเข้า-ออก ทุกช่องทาง กองทัพบกได้เสริมกำลังช่วยคัดกรองตรวจสอบ หากผิดกฎหมายต้องส่งกลับ ทั้งนี้ได้เตรียมการล่วงหน้ารองรับหากการระบาดไปถึงระยะที่ 3 ยังไม่ถึงขั้นนั้น วอนอย่าตื่นตระหนก เพียงแต่ต้องมีกฎหมายให้รัดกุม เหมือนป้องกันโรคซาร์ส โรคเมอร์ส ส่วนผลกระทบต่อผลไม่ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ที่ส่งไปจีนไม่ได้นั้น ต้องเจรจาหรือกันต่อไปว่าจะทำอย่างไร

ด้าน นายสุวิทย์ เกตุประยูร อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รพ.มท.มท. และ รพ.การท่องเที่ยวและกีฬา ให้กา



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการโดยสารไม่  
ประจำทาง (รถ 30) หรือ รถเช่าเหมา หลังได้รับ  
ผลกระทบมานาน 1 เดือน เพราะนักท่องเที่ยว  
จีน ได้หวั่น อินเดีย เวียดนาม เข้ามาเที่ยวในไทย  
น้อยลง ทำให้รถกว่า 4,000 คัน ต้องจอดนิ่ง ไม่มี  
งาน สูญรายได้เดือนละ 5,000 ล้านบาท ขอให้  
ช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสุดให้ผู้ประกอบ  
การรายย่อย 5 ล้านบาท รายใหญ่ 10 ล้านบาท  
เป็นระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี รวมถึงขอเงิน  
เยียวยาพนักงานขับรถ 4,000 คน และเจ้าหน้าที่  
ทั่ว 1,500 คน ที่ต้องตกงานอยู่ในเวลานี้ รวม  
ทั้งขอผ่อนผันชำระหนี้ต่าง ๆ ชะลอไป 6 เดือน  
ขณะที่การซื้อขายหุ้นไทยในตลาดหลัก  
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นั้น เคลื่อน  
ไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน ทำให้หุ้นไทยปิด  
ตลาดที่ 1,435.56 จุด ลดลง 59.53% ถือว่า  
เป็นการลดลงต่ำที่สุดหลังเกิดไวรัสโควิด-19 ที่

เริ่มมีกระแสข่าวในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และ  
ยังเป็นการหลุดกรอบ 1,500 จุดในรอบ 3 ปี  
นอกจากนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  
อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ได้จับกุมผู้ลักลอบ  
นำหน้ากากอนามัยส่งออกไปนอกประเทศอย่าง  
ต่อเนื่อง โดยล่าสุด ตรวจยึดได้ที่ท่าเรือกรุงเทพ  
1 แสนชิ้น ส่งมอบให้ สธ. นำไปใช้ป้องกันไวรัส  
แล้ว ส่วนนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษกศธ. ทำหนังสือ  
ด่วนแจ้งไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกสถาน  
ศึกษาว่า หากมีครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  
กลับจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์  
ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย และเวียดนาม จะต้อง  
ตรวจคัดกรองที่ รพ.ทันที หากมีภาวะเสี่ยงติด  
เชื้อ ให้หัวหน้าสถานศึกษา-หน่วยงานพิจารณา  
งดเข้าเรียน-หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน โดยไม่ถือ  
เป็นการขาดเรียน ขาดงาน ไม่นับเป็นวันลา.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**สธ.ประกาศไวรัส'โควิด-19'  
โรคติดต่ออันตราย  
สั่งเตรียม 4 รพ.ใหญ่ในกทม.  
รองรับการแพร่ระบาดเข้มข้น  
วิตก 25 ผู้ป่วยต่างชาติในไทย  
ยอดเสียชีวิตทั่วโลก 2.6 พันคน**

สาธารณสุขประกาศไวรัส“โควิด-19”เป็น“โรคติดต่ออันตราย”ลำดับ 14 เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาด เพื่อให้คนทำงานมีความมั่นใจ วิตก 25 ผู้ป่วยต่างชาติอยู่ในไทยเดือนกว่า เกรงแพร่เชื้อให้คนไทย เตรียม 4 รพ.ใหญ่รับระบาดในกทม. นายกฯสั่งผู้ว่าฯ-หน่วยงานเกี่ยวข้องสอบคนจีนป่วยลอบรักษาชายแดนไทย กำชับตรวจเข้มทุกช่องทาง พิษไวรัส“นกออร์-นกสก็๊ต” ◀▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เลิกจ้างนักบินครั้งร้อย สถานการณ์ระบาดทั่วโลกพุ่งใกล้ 8 หมื่น-ดับ 2.6 พัน เกาหลีใต้เกิน 800 ดับ 8 อิตาลีตาย 4 ขณะ “เกาหลี-บาหลีเรน-อัฟกาฯ” พบผู้ติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังประชุมครม.ถึงกรณีข่าวคนจีนที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 จากคนไทยพาลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติเพื่อมารักษาในโรงพยาบาลชายแดนไทยว่าวันนี้ได้สั่งผู้ว่าฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วหากใครเกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย เรามีนโยบายที่รัดกุมตรวจสอบคัดกรองการเข้า-ออกทุกด่านทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ช่องทางธรรมชาติ ย้ำทุกกองกำลังจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตรวจสอบ ผิดกฎหมายต้องส่งกลับ โดยกองทัพกเสริมกำลังทหารช่วยคัดกรองด้วย ขณะนี้ได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการตรวจผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งไม่พบการติดเชื้อ

### กำชับ ไทยต้องเข้มงวดมากขึ้น

เมื่อถามว่ากรณีประเทศเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบก้าวกระโดด ไทยจะมีมาตรการห้ามคนไทยไปเกาหลีใต้ช่วงนี้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้เราถึงมีมาตรการรองรับในระยะที่ 3 คำว่าก้าวกระโดดก็คือระยะที่ 1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดเกิดขึ้นมีมาตรการอย่างไร คัดกรองอย่างไร ระยะที่ 2 ติดเชื้อมาจากประเทศต้น ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด ตอนนี้เราดำเนินการในระยะที่ 1 และ 2 ส่วนระยะที่ 3 มาตรการรองรับกรณีที่มีการแพร่ระบาดของคนในประเทศ เราได้มีการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง บางอย่างเข้มงวดมากขึ้น

“วันนี้มีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมว่าจะทำอะไรโดยให้นำพ.ร.บ.โรคติดต่อมาว่าดำเนินการครอบคลุมหรือยัง ซึ่งครอบคลุมโรคติดต่ออยู่ 13 ชนิด ไม่ได้ทำให้ทุกคนตื่นตระหนก แต่ควรมีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกขึ้น เพราะยังไม่ถึงขั้นนั้น เพียงแต่ต้องกฎหมายให้รัดกุมทั้งเจ้าหน้าที่ องค์การอาหารและยา(อย.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการดูแลเพื่อระมัดระวังการแพร่กระจายในประเทศ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

### เพิ่มมาตรการ-อย่าพึ่งตื่นตระหนก

นายกฯกล่าวว่า หลายคนบอกว่าบิดเบือนจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือไม่ วันนี้ยังยืนยันตัวเลขเดิมอยู่ แต่ในส่วนที่ครอบคลุมก็ประมาณ 1,000 คน ต้องอยู่ในมาตรการ ต้องติดตาม ยังตรวจสอบไม่พบ จึงต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่าพึ่งตื่นตระหนกแล้วกัน เมื่อถึงระดับนั้น เราต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต่อไปวันนี้ หากเราพูดอะไรไปก็เกินเลยไปมาก ๆ จะมีผลเสียต่อการเดินทางไปมาหาสู่กัน มีผลต่อการท่องเที่ยวซึ่งเราก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพพออยู่แล้ว แต่เมื่อมีความจำเป็นต่างๆ เราก็ต้องมีมาตรการรองรับก็ขอให้ทุกคนป้องกัน

### หลายชาติที่ชนไทยรับมือโควิด-19

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้สิ่งสำคัญสุดเราต้องเตรียมมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลได้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต หรือทดลองขายเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งมีความจำเป็น ไม่ได้หมายความว่าความจำเป็น ขยับไปบิดเบือนแล้วกันได้ไหม หลายเรื่องบางทีคนไม่เข้าใจ ทราบเป็นความหวังดีแต่ถูกพาฟัง และหาข้อเท็จจริงหลักการและเหตุผลมาเสริมด้วย คิดเองเออเอง บางทีไม่ได้ ทำงานลำบาก เพราะเราทำงานกับคนหมู่มาก ถึง 68 ล้านคน เราต้องคำนึงถึง 68 ล้านคน จะทำอะไรไม่ให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน เพราะไม่ได้ติดโรคกันทุกคน เราก็ต้องมีมาตรการคุ้มครองดูแล คัดกรองคนที่สัมผัสสงสัยว่าจะมีเชื้อ แต่วันนี้เราก็ได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศพอสมควร ในการควบคุม ในการดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศหลายประเทศเช่นเดียวกัน

### สธ.ประกาศโรคติดต่ออันตราย

นายวันเดวกันที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติ วาระการพิจารณาออกประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีกรรมการ 30 คน และมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ใช้เวลาประชุมตั้งแต่เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติออกฉันทให้ประกาศโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 และจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

### เพื่อให้คนทำงานมีความมั่นใจ

โดยนายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงสาธารณสุข คนทำงานทุกคนใช้นโยบายการรับมือสถานการณ์ในเชิงบวกคือ หากสถานการณ์อยู่ในระยะที่ 2 แล้ว ก็จะใช้มาตรการป้องกันระดับ 3 เพื่อให้มั่นใจว่าเราอยู่หน้าสถานการณ์ ไม่ใช่วิ่งไล่ตาม ดังนั้น การประกาศให้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายไม่ใช่ว่าเราไม่อยู่ แต่เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะยังกังวลว่าจะติดช็อกกัหมายอะไรหรือไม่ จึงต้องหามาตรการให้คนทำงานมีความมั่นใจ ยกตัวอย่างสมมุติว่าจำเป็นต้องกักตัวใครหนึ่งคน 14 วัน ถ้าไม่มีประกาศโรคติดต่ออันตรายก็จะได้แค่ขอความร่วมมือและวันคิดินดี ถ้ามีคนที่เป็น Super Spreader แบบที่เกาหลีจาก 1 ก็คิดเป็นร้อยคน ก็จะออกมาปฏิเสธหากถูกจำกัดอิสระ จะมีมูลนิธิหัวหมอมหาว่าเรากักกัอิสรภาพ ดังนั้นเราจึงทำตามสถานการณ์

### รับเหนือบั่นทอนใจกับเฟลนิวส์

“วันนี้เราไม่ได้สู้กับไวรัสโคโรนาอย่างเดียว แต่ยังเหนือบั่นทอนใจกับข่าวที่แชร์กันมาจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ให้เรียกมี เป็นสิ่งที่ยับยั้งบั่นทอนกำลังใจของคนทำงานมาก อย่างวันนี้สถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศไทยที่มาสักระยะ ก็มีคนมาบอกว่าโกหก ประเทศที่เจริญกว่าประเทศไทยยังมีมากกว่านี้ เราผิดอะไรหรือไม่ ถ้าพูดเหล่านี้มันบั่นทอน ที่เราทำมาถึงทุกวันนี้ได้บารมีได้ค่าเมื่อนำจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆมาช่วยกัน แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับความกดดันทางสังคมทาง Social Media ได้” นายอนุทิน กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรคติดต่ออันตราย 13 โรค ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ 1.กาฬโรค 2.ไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกเกรณียนคองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสา 7.โรคติดเชื้อไวรัสอีโงลา 8.โรคติดเชื้อไวรัสฮันท์ตัน 9.โรคติดเชื้อไวรัสอีโงลา 10.โรคติดเชื้อไวรัสเฮนตรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส 12.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส และ 13.วัณโรคคือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

### สธ.ขายเงินที่แม่สอดไม่ติดโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่ายังมีผู้ป่วยสะสมที่ 35 ราย รักษาหาย 21 ราย ยังรักษาในรพ. 14 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ในรายที่ได้เครื่องช่วยการพุงการทำงานของปอดนั้น คอบสนองต่อการรักษาดี ส่วนรายที่มีวัณโรคร่วมด้วยมีการตอบสนองต่อการรักษาดีเช่นกัน สามารถหายใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้กระแสข่าวมีผู้ป่วยจากประเทศจีนเข้ามารักษาที่ รพ.แม่สอดนั้น ผลการตรวจแล็บ 2 แห่ง ออกมาเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังรักษาต่อตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

### ย้ำประสานคุมเข้มด่านพรมแดน

ผู้สื่อข่าวถามย้ำผลแล็บผู้ป่วยชาวจีนที่รพ.แม่สอด ออกมาเป็นลบ แต่ตามช่องทางที่เข้ามามีกระบวนการคนไทยกลุ่มหนึ่งรับจ้างพาเดินทางมาทางเรือและเข้าทางช่องทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อระบบเฝ้าระวังโรค จะต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า เป็นมาตรการที่เราต้องสะท้อนกลับไปว่าต้องทำให้เข้มข้นขึ้น ดิจิทัลซึ่งพรมแดนธรรมชาติเป็นส่วนที่คนสามารถเดินทางเข้ามาได้ แต่สิ่งสำคัญคือการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งด้านความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญหากข้ามมารักษาที่รพ. ซึ่งเป็นตะแกรงชั้นที่ 2 แล้วถ้าคนที่พาเข้ามาเกิดติดเชื้อจริงนั้น คนที่พามาถือเป็นคนต้องเสี่ยงสูงมากจะต้องถูกติดตามเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการช่วงเช้า ที่มีปลัดกระทรวงเป็นประธานได้เน้นย้ำเรื่องการประสานงานให้มากขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางมหาไทย ฝ่ายปกครองตอนนี้ประสานขึ้นเรื่อย ๆ พยายาม ปิดพรมแดนธรรมชาติ

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

### สธ.วิตก 25 ผู้ป่วยต่างชาติในไทย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ทำให้มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นวันละกว่า 100 ราย ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เราได้นำประสบการณ์การแพร่ระบาดที่ประเทศเกาหลีใต้ที่พบว่า มีผู้ป่วยหญิง 1 ราย ที่ป่วยแล้วไปแพร่เชื้อที่โบสถ์และสถานที่ต่างๆ มาปรับใช้กับในประเทศไทย ซึ่งยังไม่พบสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่จะเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

“การเฝ้าระวังต้นของไทยต้องเฝ้าระวังทั้งคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังคนในประเทศเองเพราะก่อนหน้านี้ที่มีผู้ป่วยต่างชาติ 25 คนนั้น เขามาอยู่ในไทยเดือนกว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อในคนไทยด้วยก็ได้ จึงต้องค้นหาให้เจอ” นพ.โสภณ กล่าว

### เตรียม 4 รพ.ใหญ่รับระบอบในกทม.

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในระบอบต่อไปที่จะส่งผลสถานการณ์ในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จะหาจากการปฏิสัมพันธ์ในสังคมจะเกิดโอกาสในประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมจึงต้องมีการยกระดับการเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 1.การคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยโรคอื่น ๆ 2.ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังผู้ป่วยให้เร็ว และกว้าง ต้องมีการฝึกซ้อม รพ.ทุกสังกัดเตรียมรับมือสถานการณ์ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

“โดยเราได้เตรียมสถานที่บุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมปฏิบัติงานภายใน 48 ชั่วโมง หากพบสถานการณ์ระดับ 3 โดยมาตรการที่อยู่ที่จะเจอผู้ป่วยมากแค่ไหน เบื้องต้นเตรียม รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ได้เตรียม รพ.ราชวิถี, รพ.นพรัตน, รพ.เด็ก และสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรองรับถ้ามีเคสเพิ่มประมาณ 30-40 คน เช่นนี้”

สถาบันบำราศ ส่วนรพ.สังกัดกทม.อื่นๆและโรงเรียนแพทย์จะเตรียมการในระยะต่อไป” รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

### ‘นกแอร์-นกสีกู๊ด’เลิกจ้างนักบินอี

เว็บไซต์ข่าวสดรายงานข่าวจากวงการนักบินว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องยกเลิก และลดเที่ยวบินไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งสายการบินหลายแห่งเริ่มใช้มาตรการปรับลดจำนวนพนักงาน (Lay off) นักบินและลูกเรือ โดยสายการบินนกแอร์ได้ปลดนักบินแล้วจำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 21 ก.พ.อ้างว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สายการบินต้องปรับลดเที่ยวบิน

สายการบินนกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินร่วมทุนระหว่างนกแอร์กับสายการบินสีกู๊ดของประเทศไทยล่าสุดได้ลดเครื่องบินออกจากฟิลิปปินส์ 2 ลำ จากผลกระทบการบินที่ซบเซาจำนวน 1 ลำ และจากปัญหาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอีก 1 ลำ ส่งผลให้ต้องปรับลดนักบินและลูกเรือไปด้วย โดยสายการบินนกแอร์ประกาศเลิกจ้างนักบินแล้ว รวมทั้งสิ้น 24 คน เป็นนักบินสัญชาติไทยทั้งหมดและเลิกจ้างลูกเรืออีก 50 คน.

รายงานข่าวจากวงการนักบินแจ้งว่าสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศใช้มาตรการที่สมัครใจการลาหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน (Leave Without Pay) ในส่วนของนักบินและลูกเรือโดยในส่วนของนักบินเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ขณะนี้ทราบว่ามีนักบินสมัครเข้าร่วมโครงการเต็ม 20 คนแล้ว

### ไวรัสระบาดใกล้ 8 หมื่น-ดับ 2.6 พัน

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งหมด 79,700 ราย เสียชีวิต 2,626 ราย ในจำนวนนี้อาจมีเพียง 11,049 คน มีอาการวิกฤติ ส่วนผู้ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วมี 23,500 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อนอกแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ 833 คน อิตาลี 215 คน ญี่ปุ่น 146 คน บราซิล 109 คน สเปน 991 คน สิงคโปร์ 89 คน ฮองกง 74 คน อิหร่าน 73 คน สหรัฐ 35 คน ไทย 35 คน ไต้หวัน

28 คน ออสเตรเลีย 22 คน มาเลเซีย 22 คน เยอรมนี 16 คน เวียดนาม 16 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 13 คน ฝรั่งเศส 12 คน มาเก๊า 10 คน แคนาดา 9 คน อังกฤษ 9 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน อินเดีย 3 คน รัสเซีย 2 คน สเปน 2 คน อิสราเอล 2 คน และเลบานอน เนปาล กัมพูชา เบลเยียม ฟินแลนด์ สวีเดน อียิปต์ ศรีลังกา ประเทศละ 1 คน และประเทศที่ติดเชื้อเพิ่มใหม่ อุรุกวัย 3 คน อิรัก บาห์เรน และอัฟกานิสถาน ประเทศละ 1 ราย

### เกาหลีใต้ผู้ป่วยพุ่งทะลุ 800 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในเกาหลีใต้ พบเพิ่มอีก 161 คน ในจำนวนนี้มี 142 คน เชื่อมโยงกับผู้ป่วยคนที่ 31 ซึ่งมีประวัติไปเข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์ที่ซ็อนชอนจิน ในเมืองแทกู อย่างน้อย 4 ครั้ง ทำให้เชื้อแพร่ระบาดในวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ได้กักบริเวณสมาชิกของโบสถ์นี้กว่า 10,000 คน พร้อมติดตามผู้หลบหนีอีกหลายคนด้วย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย 833 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 8 คน ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นแหล่งผู้ติดเชื้อใหญ่ที่สุดนอกจีน โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุด คือ ชายอายุ 62 ปี เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลแดมัมในเมืองช็องโด เป็นสถานที่ที่พบผู้เสียชีวิตคนที่ 1 และคนที่ 4 ด้วย ตอนที่ มีการปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ชั่วคราวแล้ว พร้อมทั้งกักบริเวณบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยทุกคน ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่

โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีมุน แจ อิน ผู้นำเกาหลีได้ยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขในประเทศเป็น “สีแดง” เป็นขั้นสูงสุด ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่สถานการณ์ใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ เมื่อปี 2552 และประกาศให้เมืองแทกูและเมืองช็องโด เป็นพื้นที่บริหารจัดการพิเศษด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาด้วย

### อิตาลีเสียชีวิตพุ่ง 4 ติดเชื้อพุ่ง 155

ขณะที่ทางรัฐบาลอิตาลี ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุด เป็นหญิงวัย 80 ปี ซึ่งเดิมป่วยด้วยโรคเบาหวาน และต่อมาได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอิตาลี ณ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. เพิ่มขึ้นเป็น 155 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

## แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ด้าน นายกรัฐมนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการห้ามประชาชนเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่ที่กำหนดในตนเองของอิตาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากไวรัสโควิด-19 รวมทั้งระงับการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะ ธุรกิจ กีฬา และโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่

นายโรแบร์โต สเปเรนซา รัฐมนตรีสาธารณสุข ออกคำสั่งเรื่องการห้ามการกักตัวผู้ที่มีประวัติสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ โดยระบุว่า การแยกตัวคือวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาด

## 'คูเวต-บาห์เรน-อัฟกานิสถาน' พบผู้ติดเชื้อ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ว่ากระทรวงสาธารณสุขของคูเวตรายงานเมื่อวันจันทร์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "โควิด-19" จำนวน 3 คน ในประเทศ โดยผู้ป่วยทั้งสามคนมีประวัติเดินทางเมื่อไม่นานมานี้ไปยังเมืองมัสฮัด ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของอิหร่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ แบ่งเป็นชายชาวคูเวต อายุ 53 ปี ชายชาวซาอุดีอาระเบีย อายุ 61 ปี และพลเมืองอาหรับไร้สัญชาติ อายุ 21 ปี

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของบาห์เรน ออกแถลงการณ์เรื่องการพบพลเมืองอย่างน้อยคนหนึ่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และพลเมืองคนดังกล่าวมีประวัติเดินทางไปยังอิหร่าน "เมื่อไม่นานมานี้" ส่วนประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่พบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอัฟกานิสถาน ซึ่งอยู่ในเอเชียใต้ รายงานการพบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 3 คน ในจังหวัดเฮรัต ทางตะวันตกของประเทศ และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่แล้ว อนึ่ง จังหวัดเฮรัตมีพรมแดนติดกับอิหร่าน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อย่างน้อย 8 คน จากจำนวนผู้ป่วยสะสมที่พบแล้ว 43 คน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ. ยก 'โควิด' โรคอันตราย  
ใช้ยาแรงสกัดแพร่ระบาด

สธ. ใช้ยาแรงสกัด 'โควิด-19' ระบาด  
ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย  
ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุก-ปรับ  
(อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### สร.ยันโควิด-19 ในไทยยังนิ่ง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป พร้อม นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 35 ราย และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 21 ราย เหลือที่อยู่ในการรักษาอาการที่โรงพยาบาล (รพ.) 14 ราย โดยทั่วไปมีอาการปกติ รอเพียงผลการตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ส่วนผู้ป่วยอาการหนักทั้ง 2 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร รายที่ 1 เป็น ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องเอกโม (ECMO) อาการทรงตัวตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ดี ส่วนรายที่ 2 ที่ติดเชื้อร่วมด้วย อาการทรงตัวยังคงต้องดูแลโดยคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

นพ.โสภณกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-วันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,453 ราย คัดกรองจากสนามบิน 68 ราย มารับการรักษาที่ รพ.เอง 1,385 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,121 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาใน รพ.332 ราย และสถานการณ์ทั่วโลกใน 31 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม-24 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 78,997 ราย เสียชีวิต 2,470 ราย ส่วนประเทศจีน พบผู้ป่วย 76,942 ราย เสียชีวิต 2,444 ราย โดยจำนวนนี้ในประเทศไทยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

#### 'อนุทิน' ยันต้องป้องกันไว้ก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นการยกระดับเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จะมีความรุนแรงจนอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 ของการระบาดหรือไม่ ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องยกระดับประกาศการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องบอกหนึ่งไว้ก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ 3 แต่ต้องป้องกันไว้ก่อน เพราะกลัวว่าจะมีเหมือนกรณีประเทศเกาหลีใต้ เผชิญปัญหาคนติดเชื้อ แต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษาจนทำให้เชื้อแพร่กระจายโดยเร็ว ถ้าประกาศว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อและอันตรายจะปฏิเสธการตรวจรักษาไม่ได้

"ตามที่มีคำแนะนำว่าใครที่กลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจะต้องกักตัว 14 วัน เพราะต้องการรู้แหล่งที่มาของโรค บางครั้งติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการก็มีโอกาสแพร่กระจายไปยังคนอื่น ยืนยันว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งห้าม แต่เป็นการขอความร่วมมือ" นายอนุทินกล่าว

#### ถกยกระดับเป็นโรคอันตราย

ต่อมานายอนุทินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ สธ. โดยมี นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ สธ. และคณะกรรมการ เข้าร่วม

ภายหลังการประชุม นายอนุทินกล่าวว่า เป็นการประชุมหารือเพื่อประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก เนื่องจากในทางปฏิบัติ สธ.ได้ดำเนินการควบคุมโรคแบบบวกหนึ่งมาโดยตลอด เช่น การระบาดระดับที่ 1 ให้ใช้มาตรการขั้นที่ 2 การระบาดระดับ 2 ให้มาตรการขั้นที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้สถานการณ์เสมอไม่รอให้เกินที่หลัง และประโยชน์ที่สำคัญคือ หากมีการพบผู้ป่วยใดที่มีการสัมผัสเป็นไปในต่างประเทศสามารถรักษาผู้ป่วยได้ แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้ประกาศฉบับนี้จะเกิดการยกเว้น เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาด

#### ที่ประชุมเห็นชอบเอกฉันท์

"ไม่ใช่ประกาศเพราะเราเอาไม่อยู่ แต่เป็นการประกาศเพื่อให้กรมสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคได้มากขึ้น ตอนนี้ต้องยอมรับว่าการระบาดไม่ได้ระบาดประจำถิ่นแต่ไปทั่วโลกแล้ว ทุกวันไม่ได้สู้กับโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเดียว แต่ต้องเผชิญกับข้อมูลต่างๆ ที่จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง หรือเท็จไปถึงให้ร้าย ทำให้คณะทำงานบนทอนกำลังใจ หรือทำให้การทำงานไม่มีความมั่นใจ เพราะเกรงว่าจะติดกฎหมาย สธ.ได้หรือภายในก่อนเพื่อ

หาแนวทางปฏิบัติตัวอย่างสบายใจ คือการเฝ้ากักกันหรือรับ เช่น หากจะต้องสั่งให้คนกักโรค 14 วัน หากไม่มีการประกาศก็ได้แค่ขอความร่วมมือ เพราะกลัวว่าหากมีการปฏิเสธแล้วจะมีการฟ้องร้องว่าถูกจำกัดเสรีภาพ ก็จะมีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า การประชุมไม่มีเสียงแตก เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินการด้วยประสิทธิภาพ ให้เกิดความปลอดภัยให้คนไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งให้อำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่งานต่างๆ ใช้อำนาจเพื่อดำเนินการทุกอย่างได้คล่องตัวในการควบคุมโรค ป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย

#### ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุก-ปรับ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การประกาศครั้งนี้จะมีข้อห้ามในการชุมนุมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าห้ามเข้าไปในสถานที่ชุมนุม เช่น ช่วงนี้ สิ่งที่ สธ.พยายามแนะนำคือ หากไม่จำเป็นไม่ควรไปในพื้นที่ที่ประเทศเสี่ยง ซึ่งหากมีการชุมนุมขึ้น หรือการประชุมที่มีคนเยอะๆ ก็มีข้อแนะนำว่าหลีกเลี่ยงได้ ควรเลี่ยงไปก่อน แต่ถ้าจะต้องมีการชุมนุมก็จะต้องดูแลสถานการณ์และอาจจะต้องใช้กฎหมายรองรับ

เมื่อถามว่า เมื่อการประกาศออกมาแล้ว หากมีผู้แพร่เชื้อ โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการคัดกรอง จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ตามกฎหมายมีเรื่องการเลือกการแจ้ง โดยมาตรการปรับ แต่ในบางมาตรการก็จะมีทั้งจำและปรับ แต่ขึ้นอยู่กับกรณี เนื่องจากกฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ไม่ได้ออกมาเพื่อลงโทษ

เมื่อถามว่า จะมีการทำไดบ้างที่เข้าข่ายว่าผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า หากมีการสั่งให้ 1 คน อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่ผู้นั้นไม่ยอม ก็สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ หรือการไม่อนุญาตให้เดินทางไปที่ไหน ก็สามารถใช้กฎหมายบังคับได้ การประกาศจึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ป้องกันการควบคุมโรค มีเครื่องมือทางกฎหมาย และช่วยยึดระยะเวลาที่ 2 ออกไปได้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากมีการระบาดระดับที่ 3 ก็จะช่วยเหลือการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## โรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกลางความ เห็นโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยจะนำ ร่างประกาศให้รัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นผู้ลงนามโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะส่งผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยโรคติดต่ออันตรายที่มีการประกาศไปแล้ว มี 13 โรค ได้แก่ 1.กาฬโรค 2.โรคไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสาซา 7.โรคติดต่อไวรัสฮันตี 8.โรคติดต่อไวรัสมาร์บวร์ก 9.โรคติดต่อไวรัสอีโบล่า 10.โรคติดต่อไวรัสเฮนดรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส 12.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส และ 13.วัณโรคคือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

## นายกฯสั่งสอบจีนลอบเข้าไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวถึงกระแสข่าวคนจีนที่ป่วยจากไวรัสโคโรนา-19 ว่าจ้างคนไทยลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติ เพื่อมารักษาใน รพ.ชายแดนไทย ว่า ได้สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว หากใครเกี่ยวข้อง

ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย อีกทั้งเรามี นโยบายที่รัดกุมตรวจสอบคัดกรองการเข้าออก ทุกด้าน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ของทางธรรมชาติ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวได้ว่า ได้ย้ำทุกกองกำลัง จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตรวจสอบ ผิดกฎหมายต้องส่งกลับ ซึ่งกองทัพบกได้เสริมกำลังทหารไปช่วยคัดกรองด้วย ขณะนี้ได้รับรายงานจาก สธ.ที่มีการตรวจผ่าน รพ.ในพื้นที่ก็ยังไม่พบการติดเชื้อ

## จีนปรับยอดดับ-ติดเชื้อยังพุ่ง

ด้านสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนา-19 ล่าสุดว่า เพิ่มขึ้นอีก 150 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้งหมด ยกเว้น 1 ราย อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ ส่วนอีก 1 รายที่เสียชีวิตเป็นแพทย์ อายุ 55 ปีเสียชีวิตในมณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นทั้งสิ้น 2,592 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 77,150 ราย

ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นใน 4 มณฑลของจีน ได้แก่ ยูนนาน กวางตุ้ง ซานซี และ กุ้ยโจว ยังคงระดับมาตรการตอบสนองฉุกเฉินต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา-19 ลงด้วย หลัง

จากหลายพื้นที่ของจีนไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 รายใหม่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

## เกาหลีใต้ดับแล้ว 7-ติดเชื้อ 833

ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน กลายเป็นชาติแคว้นที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโคโรนา-19 ที่น่าห่วงกังวล โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) ของเกาหลีใต้ แถลงว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 833 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 161 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย หลังมีผู้เสียชีวิตอีก 2 รายที่โรงพยาบาลในเมืองชองโด ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 กลุ่มใหญ่มาจากเมืองแทกู ที่เชื่อว่า มีต้นตอแพร่เชื้อมาจากหญิงอายุ 61 ปี สมาชิกของโบสถ์ชินซอนจินในเมืองแทกู จนทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมุน แช อิน ของเกาหลีใต้ ประกาศยกระดับเตือนภัยสูงสุดด้านสาธารณสุขในประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินมาตรการตอบสนองรับมือในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลยังประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศหยุดเรียนต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และยังคงมาตรการเฝ้าระวังนักเดินทางจากจีนเข้ามาเกาหลีใต้เป็นเวลา 2 สัปดาห์อย่างเข้มงวดต่อไป

## อิตาลีประกาศปิด 11 เมือง

ด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตจากโคโรนา-19 เพิ่มขึ้นรายที่ 4 เป็นชายอายุ 84 ปี อยู่ในแคว้นลอมบาร์ดี ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 150 ราย นับเป็นชาติที่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 มากที่สุดในยุโรป ท่ามกลางการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนา-19 ของทางการอิตาลี ที่ทำการปิดเมือง 10 เมืองในแคว้นลอมบาร์ดีและอีก 1 เมืองในแคว้นเวเนโต หลังพบผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 ที่ยังมีการสั่งห้ามประชาชนในพื้นที่ระบาดดังกล่าวราว 50,000 คน ออกจากบ้าน และยังคงมีการสั่งปิดสถานที่สาธารณะเช่น สนามกีฬา ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่างๆ ด้วย การระบาดของเชื้อโคโรนา-19 ยังส่งผลกระทบต่อการจัดงานใหญ่ๆ ในประเทศอิตาลี เช่น มิลานแฟชั่นวีค และงานเทศกาลคาร์นิวัล รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลลีกเซเรียอา ของอิตาลีหลายนัด

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนด้วย

### อิหร่านปิดร.ร.-ศูนย์การศึกษา

ส่วนทางการอิหร่านแถลงว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 12 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 47 ราย โดยโฆษกรัฐสภาอิหร่านระบุว่า สาเหตุการติดเชื้อโควิด-19 มีต้นตอมาจากคนที่เดินทางเข้ามาเป็นอิหร่านอย่างผิดกฎหมายจากประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถานและจีนก่อนหน้านี้ ขณะที่วันก่อนหน้านั้น นายชาฮิด นามากี รัฐมนตรีสาธารณสุขอิหร่าน แถลงว่า ผู้เสียชีวิตรายหนึ่งจากเชื้อโควิด-19 ในเมืองกอม เป็นนักธุรกิจที่เดินทางไปทำธุรกิจในประเทศจีนเป็นเวลาหลายครั้ง โดยนับจากนี้อิหร่านได้ระงับเที่ยวบินระหว่างอิหร่านและจีนลงเป็นการชั่วคราว และยังสั่งให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศปิดเรียนไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรค

### สื่อแฉ'เมืองกอม'ดับแล้ว50

สำนักข่าวเอพีรายงานโดยอ้างสำนักข่าวไอแอลเอ็นเอ กึ่งทางการของอิหร่าน รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิหร่าน สูงถึง 50 รายแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ห่างจากตัวเลขอย่างเป็นทางการของอิหร่านที่อยู่ 12 ราย

ไอแอลเอ็นเอ รายงานโดยอ้างการเปิดเผย ของนายอาหมัด อามีเรียบาดี ฟาราชานี เจ้าหน้าที่จากเมืองกอม ของอิหร่าน เปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเมือง

กอม มีสูงถึง 50 ราย และมีผู้คนที่ถูกกักตัวอยู่ในเมืองกอมเพื่อรอดูอาการกว่า 250 คน โดยยอดผู้เสียชีวิต 50 คน เป็นยอดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมืองกอมเป็นเมืองที่นักศึกษาศาสนานิยมเข้าไปเรียน ทั้งจากทั่วประเทศอิหร่านและจากประเทศอื่นๆ

### บาหลีเรน-คูเวตพบติดเชื้อครั้งแรก

วันเดียวกัน อัฟกานิสถาน บาหลีเรน และคูเวต ต่างประกาศว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศของตนเองเป็นครั้งแรก โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของอัฟกานิสถานแถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศที่เมืองเฮรัต โดยเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางไปประเทศอิหร่านที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม อัฟกานิสถานและปากีสถานที่มีชายแดนติดกับอิหร่านยังได้ประกาศปิดชายแดนดังกล่าวด้วย

ส่วนคูเวตและบาหลีเรนแถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเช่นกัน โดยระบุว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวทั้งหมดได้เดินทางมาจากอิหร่าน โดยกระทรวงสาธารณสุขคูเวตแถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ 3 ราย เป็นชาวคูเวต อายุ 53 ปี ชายพลเมืองชาวคูเวตอายุ 61 ปี และชาวอาหรับไร้สัญชาติ อายุ 21 ปี ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย เดินทางมาจากเมืองมัซฮัด ประเทศอิหร่าน ด้านกระทรวงสาธารณสุขบาหลีเรนแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายแรก โดยเป็นพลเมืองที่เดินทางมาจากประเทศอิหร่าน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที ๗

**ส่องโรค**  
**ไขสุขภาพ**

## ดื้อยา

**ปัญหาเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR)** เป็นวิกฤตร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละกว่า 30,000 คน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจถึงปีละ 46,000 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การนำของการของ **“คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาด้านจุลชีพแห่งชาติ”** เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ

**นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม** เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื้อยาด้านจุลชีพได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยาด้านจุลชีพของประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ มีการดำเนินงานแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำลังจะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน ในฝั่งภาคการเกษตร มีทั้งการลดใช้ยาด้านจุลชีพที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ยาด้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคเพื่อเป็นทางเลือกต่อประชาชน

ทั้งนี้ ในการร่วมดำเนินงานของทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา และเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงถึงร้อยละ 50 การใช้ยาด้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ครอบคลุมในการใช้อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และประเทศไทย มีระบบจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพในระดับสากล

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๗

## ยกระดับอาหารริมทางขยายพื้นที่ต้นแบบทุกจังหวัดปี'64

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐพล ไขยพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เพลิดเพลินวัฒนธรรมอีสาน ถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย (Kick off Street Food Thailand) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

นายณัฐพลกล่าวว่า สธ. มีนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี ร้านค้า แผงลอย ที่ปัจจุบัน

มักพบว่าประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และมีราคาประหยัด ที่สำคัญอาหารริมบาทวิถีตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางมาบริโภค ซึ่งแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมของอาหารแตกต่างกัน

“สธ. ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ 30 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยกำหนดให้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ดำเนินการดังนี้ 1. ให้รักษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ คือมิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม 2. ให้เพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายอาหารประเภท

ผัก ผลไม้ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการ ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้ไม่อย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน และ 3. ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอาหาร เช่น การปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยระบบและกลไกในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการจัดการพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยโดยให้แนวทางว่า ถนนสะอาด รสชาติอาหารอร่อย แมคคาเฟ่ที่อร่อยด้วยดี ถูกใจราคา รักษาไว้วัฒนธรรม” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ส.ก.กล่าว